



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวจุฑามาศ ธวัชกิจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๗๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๗๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวภรณ์ทิพย์ สว่างพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุวัฒน์ ภิบาลกิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภรณ์ทิพย์ สว่างพันธุ์  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๓๕๔๕</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๒</p>
<p><b>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</b> .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวภรณ์ทิพย์ สว่างพันธุ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๓)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๗๒ ปี สถานภาพสมรส หม้าย นับถือศาสนาพุทธ มาโรงพยาบาล  
เจริญกรุงประชารักษ์ เนื่องจากปวดไหล่ขวา ๑ เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล ให้ประวัติ ๑ เดือน ก่อนมา  
โรงพยาบาล มีอาการปวดไหล่ขวา ยกของหนักไม่ได้ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
จากการตรวจร่างกาย เอกซเรย์และการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อไหล่ แพทย์วินิจฉัยว่าเอ็นข้อไหล่ฉีก  
ขาดให้การรักษาโดยวิธีรับประทานยา ฉีดยา และกายภาพบำบัด แต่อาการไม่ทุเลา ปวดมากขึ้น ครั้งนี้  
แพทย์นัดผู้ป่วยมาเพื่อผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่ รับผิดชอบที่หอผู้ป่วยหญิง ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.  
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๓ น. สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นหัวใจ  
๖๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจ  
ทางห้องปฏิบัติการ ค่าโซเดียมในร่างกายต่ำเท่ากับ ๑๓๔ มิลลิโมล แพทย์ให้เตรียม ๐.๙%NSS ๑,๐๐๐  
มิลลิลิตร เข้าทาง หลอดเลือดดำ อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ก่อนผ่าตัดผู้ป่วย มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ  
การผ่าตัด ประสานกับแพทย์ผู้ทำผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ พยาบาลวิสัญญี พยาบาลห้องผ่าตัดร่วมดูแล โดยให้  
ข้อมูลเกี่ยวกับ พยาธิสภาพของโรค การผ่าตัดและการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อป้องกัน  
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด  
ส่องกล้องข้อไหล่ (Arthroscopic rotator cuff repair) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๕ น.  
ภายใต้การระงับความรู้สึกแบบทั้งร่างกาย ผู้ป่วยสูญเสียเลือดระหว่างทำผ่าตัด ๑๐๐ มิลลิลิตร ภายหลัง  
กลับจากห้องผ่าตัด อุณหภูมิร่างกาย ๓๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นหัวใจ ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการ  
หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจนในร่างกายร้อยละ ๙๘  
ภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีปัญหาไม่สุขสบายเนื่องจากอาการปวด ประเมินอาการปวดโดยใช้ pain scale ได้ ๖  
คะแนน ให้ยาแก้ปวดมอร์ฟีน ๓ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำทุก ๔ ชั่วโมง ประเมินอาการซ้ำหลังได้ยา ๓๐  
นาที วัด pain scale ได้ ๓ คะแนน ใช้เครื่องประคบเย็นไหล่ (Cryocuff) นานครั้งละ ๒ ชั่วโมง ทุก ๔  
ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการเสียว ต่อภาวะติดเชื้อมี เนื่องจากแผลผ่าตัดซึมประมาณ ๑๐ มิลลิลิตร ดูแลแผลโดย  
ยึดหลักปราศจากเชื้อ ล้างมือทั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล ประเมินสภาพบาดแผลบันทึกสีและปริมาณ  
สิ่งคัดหลั่งที่ออกจากแผล แนะนำการดูแลแผลไม่ให้ถูกน้ำ และให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำตาม  
แผนการรักษา ผู้ป่วยมีไข้หลังผ่าตัด ๑ ครั้ง วัดอุณหภูมิร่างกายได้ ๓๘.๘ องศาเซลเซียส ดูแลให้ผู้ป่วย

รับประทานยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ลดไข้ตามแผนการรักษาผู้ป่วยมีปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัด โดยปรึกษานักกายภาพบำบัดสอนวิธีบริหารไหล่ที่ถูกต้อง โดยให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายป้องกันภาวะข้อติดแข็ง หลังผ่าตัดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอาการปวดลดลง แผลผ่าตัดไม่มี discharge ซึม แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยได้กลับบ้านในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. รวมระยะเวลาอยู่ในการดูแล ๔ วัน ผู้ศึกษาติดตามและประเมินผลการพยาบาลรวมเป็นเวลา ๔ วัน เยี่ยมจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขไปแล้วและนัดผู้ป่วยมาทำกายภาพต่อเป็นผู้ป่วยนอก

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนผู้ป่วยเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ เข้าใจวิธีทำกายภาพหลังผ่าตัดเมื่อกลับบ้าน สามารถตอบคำถามการปฏิบัติตนก่อนและหลังส่องกล้องข้อไหล่ได้ ร้อยละ ๘๐

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เอง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพร่างกายปกติและผู้ป่วยไม่เกิดภาวะข้อติดแข็งและไม่เกิดภาวะกลับเป็นซ้ำของโรคเอ็นข้อไหล่ฉีกในเวลา ๑ ปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้สามารถปฏิบัติตนก่อนและหลังส่องกล้องข้อไหล่ได้อย่างถูกต้องตามแผนการรักษาพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

๒. ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้หลังการผ่าตัดและไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน

๓. เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดส่องกล้องเอ็นข้อไหล่